

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2005

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội  
Tổng cục kỹ thuật - Bộ Công an

Trả lời công văn số 201/E15 (P1) ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công An về việc xử lý thuế nhập khẩu theo hình thức tạm nhập tái xuất đối với lô hàng là thiết bị điện tử phục vụ hội thảo của Ban cơ yếu - Bộ Công An; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục III, Phần C Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Trường hợp hàng hoá kinh doanh theo phương thức tạm xuất - tái nhập hoặc tạm nhập - tái xuất thì thời hạn nộp thuế là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn của cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm xuất - tái nhập hoặc tạm nhập - tái xuất (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn) theo quy định của Bộ Thương mại.

Đối với trường hợp của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an đã mở tờ khai nhập khẩu phi mậu dịch số 38/tạm nhập ngày 6/5/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Biên giới thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội nhập khẩu các thiết bị điện tử cho hội thảo và giới thiệu trình diễn thử nghiệm một số sản phẩm, sau khi hội thảo kết thúc sẽ tái xuất trong thời gian 25 (hai lăm) ngày, là không phù hợp với quy định nêu trên. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tổ chức hội thảo đạt kết quả cao, đồng thời tránh sự phiền hà trong việc nộp thuế, hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất của Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an nói trên, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tạm thời chưa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch nói trên trong thời gian 25 (hai lăm) ngày như Tổng cục kỹ thuật đã đề xuất. Với điều kiện khi tái xuất phải đảm bảo đúng các thiết bị, máy móc đã nhập khẩu.

Cục Hải quan Hà Nội làm thủ tục nhập khẩu và theo dõi, quản lý chặt chẽ đảm bảo khi Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an tái xuất lô hàng đúng với hàng hoá đã nhập khẩu, đồng thời đúng thời gian tạm nhập đã cam kết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng cục kỹ thuật-Bộ Công an và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN  
Phó Tổng cục trưởng



Đặng Thị Bình An